



ผู้ชนะตัวจริงคือ ประชาชาติอิหร่าน และสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน - 4 /Jun/ 2017

เมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมา บรรดาประชาชนชาวจังหวัดกัซวัน , ชันดูลอนและชิมานาน ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านถือว่า การเลือกตั้งในวันศุกร์คือ การเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และเป็นการสร้างวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิหร่านและเป็นการสำแดงแนวความคิดในรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแห่งอิสลามที่แท้จริงด้วย โดยการแสดงให้เห็นต่อประชาคมโลกได้เห็นอย่างประจักษ์ชัด และท่านยังเน้นอีกถึงความจำเป็นในการเข้าร่วมของประชาชนส่วนมากในการเลือกตั้ง และกล่าวว่าในวันศุกร์นี้ ผู้ใดก็ตามที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ผู้ชนะตัวจริงคือ ประชาชาติอิหร่าน และสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามยังกล่าวแสดงความพึงพอใจต่อบรรยากาศของการเลือกตั้งที่ประชาชนทั้งหลายมีความกระตือรือร้นกันทั่วประเทศ และกล่าวว่า ทุกๆการเลือกตั้งที่ได้จัดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆซึ่งบ่งบอกถึงการรุ่งเรืองของประชาชาติอิหร่าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างวีรกรรมของประชาชนถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แห่งชาติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเลือกตั้งในอีกมุมมองหนึ่งก็คือ การแสดงออกทางแนวความคิดในรูปแบบใหม่และเป็นพลังดึงดูดสู่ความเป็นประชาธิปไตยแห่งอิสลามต่อสายตาของบรรดานักการเมืองในโลกด้วยโดยกล่าวเสริมว่า : ประชาธิปไตยทางศาสนา คือประสบการณ์อันใหม่ที่ได้รับผ่านสาธารณรัฐอิสลาม และท่านอิมามโคมัยนี ผู้สูงส่ง ได้นำสู่มวลมนุษยชาติและประชาชาติอิหร่านในวันศุกร์นี้จะสำแดงอีกครั้งหนึ่งจากแนวความคิดในรูปแบบใหม่ที่จะแสดงให้เห็นต่อประชาคมโลกให้เห็นชัดกัน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นว่า การเลือกตั้งในวันศุกร์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งสองกลุ่มในโลกต่างได้ให้ความสนใจ และกล่าวว่า ในอีกด้านหนึ่ง คือ บรรดาเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆในอเมริกาและยุโรปและรัฐบาลที่จะปฏิบัติตามอเมริกาในภูมิภาคนี้ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบอบไซออนิสต์ ที่เป็นผู้ตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยจะเห็นว่า ประชาชาติอิหร่านนั้นมีวิธีการและปลุกจิตวิญญาณอย่างไรที่จะให้ประชาชนได้เข้าสู่สนามเลือกตั้งและในอีกมุมมองหนึ่ง ก็คือ ประเทศชาติในภูมิภาคนี้ ซึ่งได้มองด้วยความชื่นชมและความอิจฉาต่อประชาชนที่จะเข้าร่วมกันในวันศุกร์นี้ อีกทั้งยังจะมองถึงความยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิหร่านและเสรีภาพในระบบรัฐอิสลาม และประชาธิปไตยทางศาสนาด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นว่า ฉะนั้น หากว่ามีประชาชนเข้าร่วมในการเลือกตั้งในระดับที่ต่ำ แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการตัดสินและการปฏิบัติในอีกรูปแบบหนึ่ง และเช่นเดียวกัน ในการเลือกตั้งที่ได้ระดับมาตรฐาน ก็จะมีการตัดสินในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกัน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเลือกตั้งในช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมา บ่งบอกถึงความรื่นเริงและความยิ่งใหญ่ของรัฐอิสลาม โดยกล่าวว่า วันเลือกตั้งจะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองของประชาชาติอิหร่านที่จะต้องมีความสุขกันถ้วนหน้าอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึง การไม่มีความไม่มั่นคงที่แพร่หลายในเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือ และกล่าวว่า ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ที่ไม่มีความปลอดภัยสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านด้วยความโปรดปรานของพระเจ้า จะจัดให้มีการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยสันติภาพและความมั่นคงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องรู้จักถึงคุณค่าของมัน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นถึงบรรยากาศที่เป็นอิสระ คือ บรรยากาศที่มีผลต่อคะแนนเสียงของประชาชนและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อีกทั้งยังมีการรักษาความปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นหนับุญคุณของรัฐอิสลาม โดยกล่าวเสริมว่า : แม้ว่าบางคนจะได้ใช้ประโยชน์จากบรรยากาศที่เป็นอิสระนี้



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

แต่กลับปฏิเสธและไม่รู้จักบุญคุณ แต่ทว่าประชาชาติอิหร่านนั้นมีอิสรภาพในการมีส่วนร่วมและลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งคะแนนเสียงและการตัดสินใจของพวกเขาที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการบริหารประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีคุณค่าที่จะต้องรู้จักถึงคุณค่าของมันด้วยเช่นกัน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังย้ำอีกว่า

การเลือกตั้งอย่างเสรีภาพและมีการแข่งขันกันและการลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ถือว่าเป็นความฝันหนึ่งของประชาชาติในภูมิภาคของเรา ที่รัฐบาลของพวกเขาอยู่ภายใต้การสนับสนุนของอเมริกา

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเข้าร่วมของประชาชนในการลงนามเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงนั้นมีอยู่ สอง สำนัด้วยกัน คือ สำนัแรก ในการเข้าร่วมของพวกเขาในการเลือกตั้งแสดงถึง "ความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อสาธารณรัฐอิสลาม" และอีกสำนัหนึ่งก็คือ "การแสดงออกถึงชีวิตและการยึดมั่นอีกทั้งความมุ่งมั่นของประชาชาติอิหร่าน "

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นอีกว่า แม้ว่าการเข้าร่วมของประชาชนจะทำให้มีคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นหรือแม้ว่า ในการยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์และกฎหมายจะมีมากขึ้นเพียงใด ก็ภัยพิบัติและความเคียดแค้นที่มีประชาชาติอิหร่านในสายตาของโลกก็จะมากขึ้นเท่านั้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การรักษากฎเกณฑ์และระเบียบของหลักกฎหมายมีด้วยกันอยู่ สาม ขั้นตอน: "ก่อนการเลือกตั้ง, ในวันเลือกตั้งและหลังจากการเลือกตั้ง" โดยกล่าวเสริมว่า : ประชาชาติอิหร่านได้มีประสบการณ์ในการรักษากฎเกณฑ์และระเบียบนี้ว่าจะมีประโยชน์มากน้อยเท่าใด และการฝ่าฝืนข้อกฎหมายจะมีโทษอย่างไรต่อไป

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เน้นถึงในวันศุกร์เป็นวันที่ประชาชาติจะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเพียงคนเดียวจากบรรดาผู้สมัครทั้งหลาย โดยกล่าวว่า: ข้าพเจ้านั้นเชื่อว่า จะไม่มีผู้ชนะและผู้แพ้ในการเลือกตั้ง เพราะไม่ว่าผู้ใดจะได้รับการเลือกตั้ง ผู้ชนะตัวจริงในการเลือกตั้ง ก็คือ สาธารณรัฐอิสลามและประชาชาติอิหร่าน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงความปฏิบัติงานอย่างจริงจังในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ อีกทั้งการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกล่าวว่า ทุกๆหน่วยงานถือว่าเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้และมีการร่วมมือกันอีกครั้ง แต่สิ่งที่ยากจะเสนอแนะว่า คะแนนเสียงของประชาชน คือ การไว้วางใจต่อพวกเขา ซึ่งจะต้องมีความไว้วางใจต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

ท่านอยาตุลลอฮ์ ยังกล่าวเสริมว่า เป็นไปได้ว่า จะมีการละเมิดฝ่าฝืนในการเลือกตั้ง ซึ่งหน่วยงานต่างๆในการบริหารจัดการและตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยจะต้องให้การดูแลอย่างทั่วถึง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เน้นอีกถึงศัตรูของประชาชาติอิหร่านนั้นได้เข้าใกล้ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยกล่าวว่า : อดีตลักษณ์ของอิหร่านได้เผชิญกับใบหน้าของผู้ที่ประสงค์ร้าย ซึ่งถือว่าเป็นหน้าตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการตัดสินใจและความเชื่อใจของประชาชาติ อีกทั้งการมีอำนาจควบคู่กับความสงบเรียบร้อย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงคำพูดที่ไม่ดีของบางคนในการแข่งขันกันในการเลือกตั้ง โดยกล่าวว่า แม้คำเหล่านี้จะไม่เหมาะสมกับประชาชาติอิหร่าน แต่การเข้าร่วมของประชาชนจะทำให้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขและคำพูดเหล่านี้จะไม่เกิดผลกระทบใดทั้งสิ้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า หากพระองค์ทรงประสงค์ ประชาชนชาวอิหร่านทั้งชายและหญิงจะมาเข้าร่วมในการเลือกตั้งในวันศุกร์กันทั่วประเทศ



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

และการเข้าร่วมครั้งนี้จะแสดงถึงความมุ่งมั่นที่มีเกียรติต่อรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

ในการปราศรัยต่อไปของท่านผู้นำสูงสุด ท่านได้ชี้ถึงคำแนะนำที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆของการเลือกตั้ง โดยกล่าวว่า ผู้สมัครทั้งหลายและหน่วยการเลือกตั้งของพวกเขาจะต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกฎของการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เพราะเวลากำลังจะผ่านไปแต่สิ่งที่คงเหลืออยู่คือ การกระทำของพวกเขาที่จะต้องถูกคิดบัญชีจากพระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้น เราทุกคนจะต้องปฏิบัติเพื่อแสวงหาถึงความพึงพอใจของพระองค์ และต้องมีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการเลือกตั้งและการติดป้ายโฆษณาในการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังเห็นว่า หากว่า

ในการปฏิบัติภารกิจเลือกตั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วละก็ พระองค์จะทรงประทานความเป็นสิริมงคลให้อย่างแน่นอน และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชาติอิหร่านก็จะเกิดขึ้น โดยกล่าวเสริมว่า ทุกคนทั้งหมดจะต้องรักษากฎหมายและระเบียบของกฎหมาย อีกทั้งการปฏิบัติอย่างจริงจังต่อข้อกำหนดด้วย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า ระบอบรัฐอิสลามกำลังจะเข้าสู่ศวรรษที่สี่

ด้วยกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันและสถานการณ์ที่มากมายของโลกและภูมิภาค และเช่นเดียวกัน

การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมบางอย่างของเจ้าหน้าที่บางคนที่ทำให้ในการขับเคลื่อนของสาธารณรัฐอิสลามเกิดความล่าช้าไป

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังเห็นว่า ความก้าวหน้าก็ยังคงมีต่อไปอย่างต่อเนื่องและเราจะได้เห็นวันที่ศัตรูของสาธารณรัฐอิสลามได้พบกับความผิดหวังจากการเรียกร้องที่เกินเลยของพวกเขา

ในช่วงท้ายของการปราศรัย ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวถึง

การมีความหวังยังพระผู้เป็นเจ้าในการที่จะผ่านพ้นจากการทดสอบอันยิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้

ด้วยกับสิริมงคลและพระประสงค์ของพระองค์ จะเป็นความดีงามต่อประชาชาติและประเทศอิหร่าน

ในช่วงเริ่มต้น ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า เดือนชะอ์บาน เป็นเดือนแห่งการวิงวอนและตะวักซูล

อีกทั้งยังเป็นเดือนที่เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นอาคันตุกะของพระผู้เป็นเจ้าในเดือนรอมฎอนอันจำเริญยิ่ง โดยกล่าวเสริมว่า

จะต้องใช้โอกาสที่เหลืออยู่ของเดือนชะอ์บานให้คุ้มค่าและเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์

โดยเฉพาบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จะต้องเตรียมตัวทั้งจิตใจและกายให้พร้อมอย่างมากในการใช้ประโยชน์จากโอกาสอันนี้